

**NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2005)**



**CHIẾN THẮNG 30/4/1975 - MỘT TRONG NHỮNG
CHIẾN CÔNG VĨ ĐẠI NHẤT CỦA DÂN TỘC TA**

■ Đại tá, TS NGUYỄN VĂN VINH (*)

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã, đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để thiết thực chào mừng và kỷ niệm lần thứ 30 năm ngày chiến thắng 30/4/1975 - ngày giải phóng

hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH. Có thể nói, những hoạt động thi đua thiết thực và bổ ích này, là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi và rộng khắp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhằm hướng về ngày chiến thắng 30/4/1975 với tất cả tấm lòng, tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất.

(*) Học viện Chính trị quân sự

Một trong những mục đích cơ bản và chủ yếu nhất của những hoạt động về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và quân sự trong những tháng ngày này của quân và dân ta là nhằm góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn của chiến thắng 30/4/1975 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, tuổi trẻ và nhân dân cả nước, cũng như cho kiều bào ta đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài. Trên cơ sở của những hoạt động tuyên truyền, giáo dục này để kịp thời động viên, cổ vũ đồng bào và chiến sĩ cả nước ta ra sức phấn đấu, lao động sản xuất, học tập và công tác; giúp cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và xác định rõ hơn nữa trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời, cũng thông qua đợt tuyên truyền này, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Hồ Chủ tịch, khẳng định tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam yêu nước; cổ vũ và giúp đỡ họ ra sức phấn đấu tu dưỡng, học tập và rèn luyện, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh CNH, HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thật vậy, cách đây vừa tròn 30 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí và sáng tạo của quân và dân ta; với sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế và với sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, quân và dân ta đã làm lên chiến thắng vĩ đại - chiến thắng 30/4/1975, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH.

MAI Chỉ tính riêng kết quả thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, từ ngày 26/4/1975 đến ngày 30/4/1975, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân chủ lực, quân địa phương thuộc Quân khu 3 ngay, những đoàn quân của các quân khu 1 và 2 chạy về cố thủ và chi viện cho địch ở Sài Gòn - Gia Định, diệt và làm tan rã khoảng 269.000 tên địch, thu 276.000 súng các loại (trong đó có 518 khẩu pháo), 409 xe tăng, thiết giáp, 858 máy bay các loại, 6.457 tàu, xuồng chiến đấu, 3.296 xe ô tô và nhiều phương tiện chiến tranh khác, giải phóng hoàn toàn Sài Gòn - Gia Định, góp phần quyết định vào thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng ngày 30/4/1975, đỉnh cao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân và dân ta, là một bản anh hùng ca bất diệt về tinh thần, ý chí, quyết tâm chiến đấu, về bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong kháng chiến và đấu tranh cách mạng. Đó là mốc son chói lọi, đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến gian khổ nhất, lâu dài nhất và nhiều hy sinh, mất mát nhất của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chính vì vậy, chiến thắng 30/4/1975 là một trong những chiến công vĩ đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam ta trong suốt hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó xứng đáng đi vào lịch sử Việt Nam ta như là một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ 20.

Một trong những nguyên nhân cơ bản và chủ yếu dẫn đến thắng lợi của đại thắng mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc oanh liệt vào ngày 30/4/1975 là do có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Hồ Chủ tịch. Điều này được thể hiện ở chỗ: Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta anh dũng chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; kiên quyết và khôn khéo sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng; thực hiện mục tiêu: Độc lập dân tộc, Tổ quốc

thống nhất, đưa cả nước tiến lên CNXH. Đảng ta đã giải quyết đúng đắn và sáng tạo mối quan hệ giữa cách mạng và chiến tranh cách mạng; giải quyết thành công nhiều vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng cách mạng và phương pháp cách mạng, về phương thức tiến hành chiến tranh và về nghệ thuật quân sự. Đảng đã phát huy cao độ trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh để đánh thắng chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Đảng ta đã phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng, củng cố, phát triển khối đoàn kết thống nhất của toàn thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, phân hoá, cô lập triệt để kẻ thù giành chiến thắng hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam.

Chiến thắng 30/4/1975 có ý nghĩa lịch sử sâu sắc và giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Về ý nghĩa lịch sử, với chiến thắng ngày 30/4/1975, nhân dân ta đã vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của các nước đế quốc, vĩnh viễn thoát khỏi hoạ đất nước bị chia cắt, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ những thành quả bước đầu của cách mạng XHCN ở miền Bắc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và cả nước tiến lên CNXH; đưa dân tộc ta đứng vào hàng ngũ các quốc gia, dân tộc tiên phong trên thế giới.

Với chiến thắng 30/4/1975, Việt Nam chúng ta, từ một đất nước bị nước ngoài xâm chiếm, từ một dân tộc bị nô lệ, đã đứng lên giành lại được nền độc lập dân tộc sau gần một thế kỷ bị ngoại bang xâm lược và chia cắt, trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, có đầy đủ chủ quyền được pháp lý quốc tế thừa nhận, tôn trọng; có một quân đội hùng mạnh, có nền văn hoá, khoa học, kỹ thuật

đang trên đà phát triển, có vị thế quan trọng, sánh vai cùng các nước trên thế giới.

Qua cuộc chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, Đảng ta, nhân dân ta và quân đội ta được rèn luyện cả về phẩm chất và năng lực, càng nhận thức được sâu sắc hơn vị trí, khả năng và sức mạnh của mình trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng vĩ đại này đã tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia anh em, góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc của từng nước, thủ tiêu chủ nghĩa thực dân ở ba nước Đông Dương, phá vỡ phòng tuyến phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam châu Á.

Đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta thắng lợi đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm triệu người đứng lên dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành lại độc lập dân tộc, đưa đất nước tiến vào quỹ đạo xây dựng CNXH, đem lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho nhân dân. Chiến thắng 30/4/1975, cũng chính là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Đó cũng là thắng lợi của thời đại mới, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu bằng thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga vĩ đại năm 1917. Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, đã được Đại hội lần thứ IV của Đảng đánh giá: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con

người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm vóc quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" (1).

Hiện nay, đất nước ta đang ở trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, những sự kiện kỷ niệm trọng thể 30 năm ngày chiến thắng 30/4/1975 chính là dịp để mỗi người dân Việt Nam hôm nay khơi dậy thêm niềm tự hào dân tộc, tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước để xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, và quân sự đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, một phần cơ bản là do chúng ta đã biết nâng niu, giữ gìn, kế thừa, phát huy và phát triển tinh thần của chiến thắng 30/4/1975 vào thực tiễn ngày nay.

Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 đã, đang thúc giục, động viên, cổ vũ mỗi cán bộ, đảng viên, tuổi trẻ và nhân dân ta ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng; lao động, học tập và công tác một cách khoa học, có chất lượng, hiệu quả cao để góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Để góp phần thiết thực chào mừng và kỷ niệm trọng thể 30 năm ngày chiến thắng 30/4/1975 - ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH; đồng thời, để phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần cách mạng ngày chiến thắng 30/4/1975 vào trong thời kỳ đổi mới cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

Một là, mỗi cơ quan, đơn vị cần thông qua những hình thức, phương pháp sinh hoạt phù hợp, để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử, giá trị hiện thực to lớn của chiến thắng ngày 30/4/1975 cho cán bộ,

đảng viên và nhân dân. Qua đó, xác định rõ hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác, lao động sản xuất và sẵn sàng chiến đấu góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và tuổi trẻ trong cả nước hãy ra sức thi đua, tích cực tu dưỡng, rèn luyện; thường xuyên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; trước hết là tập trung vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của mỗi cá nhân được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ba là, hiện nay, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và tuổi trẻ cả nước hãy đồng tâm, đồng lòng đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH, phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, biết kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu cơ bản của cách mạng thế giới trong thời đại hiện nay là: Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH.

Mỗi người dân Việt Nam làm tốt những nội dung nói trên là góp phần thiết thực vào việc chào mừng và kỷ niệm trọng thể 30 năm ngày chiến thắng 30/4/1975 - ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH. ■

Chú thích:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB ST, Hà Nội, 1977, tr.5-6.